

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SKHCN-VP
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị
số 35-CT/TU ngày 11/12/2022
của BTV Tỉnh ủy

Quảng Trị, ngày tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 12/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (*đính kèm*), Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, trách nhiệm đảng viên trong thực hiện công vụ như: Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 733/QĐ-TTg, ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025;

Triển khai có kết quả các văn bản của Sở: Kế hoạch số 32/KH-SKHCN ngày 04/10/2019 về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2015; Quyết định số 207/QĐ-SKHCN ngày 26/6/2018 của Giám đốc Sở KH&CN về việc ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch số 22/KH-SKHCN ngày 22/5/2019 thực hiện Đề án văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh của Sở Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch số 24/KH-SKHCN ngày 28/02/2023 thực hiện Đề án văn hóa công vụ năm 2023.

2. Quyết liệt hơn nữa trong công tác cải cách hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nhất là việc khắc phục có hiệu quả các hạn chế, khuyết

điểm đã được chỉ ra của từng phòng, từng bộ phận gắn với trách nhiệm của từng cá nhân và người đứng đầu. Trong đó tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở; thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động Sở.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện phân cấp, ủy quyền trong quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định, giảm tối đa tầng nấc trung gian, thời gian giải quyết TTHC, tránh gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Nghiêm túc thực hiện chủ trương: “4 tăng, 2 giảm, 2 không”, gồm: Tăng tính công khai minh bạch; tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ; tăng cường phương thức giải quyết TTHC qua môi trường mạng; tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; giảm thời gian thực hiện TTHC; giảm chi phí tuân thủ TTHC; không gây phiền hà, sách nhiễu; không trễ hẹn.

4. Toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công vụ, đạo đức công vụ, tác phong, lề lối làm việc của công chức, viên chức và người lao động.

5. Chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động tập trung nghiên cứu sâu và hiểu rõ từng nội dung chi tiết của từng chỉ số thành phần PCI để tham mưu đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Xây dựng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, nâng cao đạo đức công vụ theo phương châm “Năm có, ba không”, gồm: Có trách nhiệm cao với công việc được giao; có kiến thức, kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ; có tính sáng tạo, làm việc khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; có tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp trong sáng; không quan liêu; không có hành vi, thái độ tiêu cực trong thi hành công vụ; không chủ nghĩa cá nhân, thực dụng.

6. Phát huy vai trò trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Không né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc thuộc thẩm quyền lên cấp trên hoặc sang phòng, đơn vị khác. Phân công, giao việc phải gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh, định hướng giải quyết, tháo gỡ những vấn đề phát sinh. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, lĩnh vực phụ trách; kịp thời

phát hiện, chấn chỉnh, xử lý công chức, viên chức, người lao động có biểu hiện những thiếu, tiêu cực, hiệu quả công tác thấp.

7. Tăng cường công tác phối hợp giữa phòng, đơn vị trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, trong thanh tra, kiểm tra tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thanh tra công vụ đối với công chức, viên chức; chấn chỉnh, xử lý kịp thời và nghiêm minh đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

8. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên; định kỳ báo cáo Ban Giám đốc kết quả thực hiện.

Đề nghị các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, các PGD sở;
- Lưu: VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Thắng